

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VI**

Thực hiện Báo cáo số 10/BC-HĐND ngày 03/7/2019 của HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VI. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, xử lý và xin Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VI với các nội dung cụ thể như sau:

1. Cử tri thôn Xuân Phú, xã Hương Phú kiến nghị: Huyện quan tâm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến hệ thống cống gom, đường gom tại thôn Xuân Phú, hiện nay cống vào khu vực Thác Trượt thấp, đường vào khó khăn xe vận chuyển keo không qua được ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất của bà con (đây là vùng sản xuất có diện tích đất lâm nghiệp nhiều). Cống chui sau nhà ông Lê Chư hiện nay chưa đấu nối với đường 14B theo thiết kế, lại đi vòng theo suối khó khăn cho người dân khi vận chuyển các sản phẩm lâm nghiệp sau này.

Trả lời: UBND huyện đã có Công văn đề nghị gửi Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về các nội dung trên. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã phối hợp với các ngành cấp huyện, UBND xã kiểm tra và thông nhất giải pháp giải phóng mặt bằng, làm đường đi dưới gầm cầu tại Km14+280 (vào Thác Trượt) và điều chỉnh tuyến để thi công đường nối từ cống chui sau nhà ông Lê Chư đến tỉnh lộ 14B (đã trình Bộ Giao thông).

2. Cử tri thôn Đa Phú, xã Hương Phú kiến nghị: Đề nghị huyện quan tâm đầu tư hệ thống cống thoát nước khu vực đường Trường Sơn Đông kéo dài từ nhà bà Yến đến nhà ông Nguyễn Hiếu, đoạn này hiện cống thoát nước ra suối còn hẹp nên vào mùa mưa thường hay bị ngập úng gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Trả lời: Qua kiểm tra việc thoát nước chậm ở các vị trí trên do người dân tự ý đổ đất nâng cao nền nhà và vườn cây gây ảnh hưởng đến việc thoát nước. Trước mắt đề nghị UBND xã Hương Phú chỉ đạo các hộ khơi thông các cống và kênh đất như hiện trạng trước đây để thoát nước. Đề nghị UBND xã Hương Phú rà soát, đề xuất các danh mục đầu tư gửi UBND huyện để đưa vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

3. Cử tri xã Hương Sơn kiến nghị: Đề nghị huyện chỉ đạo đơn vị thi công sớm triển khai thi công công trình đường sản xuất giai đoạn 2 khu vực Chapo thông tuyến đường 74.

Trả lời: Tuyến đường này UBND huyện đã bố trí vốn đầu tư năm 2019, hiện đang triển khai thi công công trình này.

4. Cử tri thôn Ta Rinh, xã Thượng Nhật phản ánh: Hiện nay nhiều đoạn đường liên thôn bị hư hỏng, xuống cấp, đề nghị UBND huyện sớm kiểm tra sửa chữa nâng cấp để người tham gia giao thông được an toàn.

Trả lời: UBND huyện chỉ đạo triển khai bảo dưỡng đường huyện, đường xã bằng nguồn vốn dự án Lramp. Đối với các tuyến đường thôn, ngõ xóm đề nghị UBND xã đăng ký nhu cầu xi măng theo chương trình “xi măng Đồng lâm đồng hành xây dựng nông thôn mới” và huy động nhân công của nhân dân để nâng cấp, sửa chữa.

5. Cử tri thôn La Vân, Lập, Ta Rinh xã Thượng Nhật kiến nghị: UBND huyện sớm triển khai thi công đường sản xuất để bố trí dân cư, cụ thể: Tuyến 1 từ lô cao su ông Tiến thôn A Xách về tới đường thôn 8 Hương Hòa; tuyến 2 từ bãi rác thôn La Vân giáp với tuyến 1; UBND huyện làm đường bê tông từ ngã ba cầu đi vào thôn Lập giáp với đường từ nhà ông Lon lên phía sau với chiều dài 350 m nhằm tránh xe ô tô chở keo đi vào trung tâm thôn; Huyện nghiên cứu đầu tư làm cầu cứng tại đoạn cua giữa nhà bà Bông và ông Leo tuyến đường thôn Ta Rinh. Vì đoạn đường này rất nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn.

Trả lời:

a) Tuyến 1 từ lô cao su ông Tiến thôn A Xách về tới đường thôn 8 Hương Hòa: Huyện đã đưa vào chương trình nông thôn mới đầu tư năm 2020, đề nghị UBND xã tuyên truyền, vận động giải phóng được mặt bằng thì huyện sẽ triển khai đầu tư, nếu không sẽ chuyển nguồn kinh phí đầu tư cho đơn vị khác.

b) Tuyến 2 từ bãi rác thôn La Vân giáp với tuyến 1: Đề nghị UBND xã đăng ký nhu cầu xi măng theo chương trình “xi măng Đồng lâm đồng hành xây dựng nông thôn mới” và huy động nhân công của nhân dân để nâng cấp, sửa chữa.

c) UBND huyện làm đường bê tông từ ngã ba cầu đi vào thôn Lập giáp với đường từ nhà ông Lon lên phía sau với chiều dài 350 m nhằm tránh xe ô tô chở keo đi vào trung tâm thôn: Đề nghị UBND xã đăng ký nhu cầu xi măng theo chương trình “xi măng Đồng lâm đồng hành xây dựng nông thôn mới” và huy động nhân công của nhân dân để nâng cấp, sửa chữa.

d) Huyện nghiên cứu đầu tư làm cầu cứng tại đoạn cua giữa nhà bà Bông và ông Leo tuyến đường thôn Ta Rinh: Đề nghị UBND xã tiến hành rà soát đề xuất các danh mục đầu tư trung hạn gửi UBND huyện để đưa vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

6. Cử tri thôn Hợp Hòa, xã Thượng Nhật phản ánh: Hiện nay tại ngã tư cầu mới Thượng Nhật và Hương Giang dễ xảy ra tai nạn giao thông, đề nghị UBND huyện lắp đèn, lắp đặt vòng xuyên và biển báo giao thông để hạn chế tai nạn xảy ra trên đoạn đường này.

Trả lời: Tuyến đường này thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh quản lý, vì vậy UBND huyện đã có Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 31/5/2019 về việc xin vốn

đầu tư lắp đặt đèn cảnh báo chợp vàng, tuy nhiên Sở giao thông vận tải chỉ sơn vạch giảm tốc độ và đề nghị địa phương theo dõi tình hình an toàn giao thông vị trí này, không tiến hành lắp đèn, lắp đặt vòng xuyến.

7. Cử tri xã Thượng Quảng kiến nghị: Đề nghị làm mới đường liên thôn từ nhà ông Hồ Văn Chun thôn 2 đến nhà ông Nguyễn Viết Bảy thôn 1 xã Thượng Quảng chiều dài khoảng 1000 m; đề nghị nâng cấp đập tràn từ thôn 5 qua thôn 6 thành cầu bản để thuận lợi cho bà con đi lại trong mùa mưa bão; đề nghị làm đường sản xuất từ nhà ông Hồ Văn Ben đến khe Lùm thôn 3 xã Thượng Quảng vì diện tích keo, cao su của bà con khá lớn.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã tiến hành rà soát đề xuất các danh mục đầu tư để tổng hợp đưa vào danh mục đầu tư trung hạn nguồn vốn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

8. Cử tri thị trấn Khe Tre kiến nghị: Hiện nay tuyến đường Bùi Quốc Hưng đã chuẩn bị hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn tiến hành rà soát đề xuất các danh mục đầu tư để tổng hợp đưa vào danh mục đầu tư khi có nguồn vốn.

9. Cử tri thị trấn Khe Tre kiến nghị: Sân bóng đá ở Trung tâm văn hóa thanh thiếu niên huyện có 2 mặt tiếp giáp với đường giao thông. Tuy nhiên, không có lưới chắn bóng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư.

Trả lời: Sân bóng đá tại Trung tâm văn hóa thanh thiếu niên huyện chủ yếu phục vụ cho các cháu thiếu niên dưới 14 tuổi vào luyện tập, vui chơi nhằm rèn luyện sức khỏe, tinh thần thể thao. Nếu che chắn lưới 4 mặt thì sẽ phá vỡ cảnh quan chung của Trung tâm Văn hóa và kinh phí khá lớn, vì vậy UBND huyện không đầu tư lưới chắn bảo vệ.

10. Cử tri thị trấn Khe Tre kiến nghị: Khi thi công kè chống sạt lở của Sông Tả Trạch đoạn qua Tổ dân phố 5, đề nghị huyện quan tâm đầu tư hệ thống thoát nước dọc sân bóng Mụ Năm ra bờ sông để tránh ngập.

Trả lời: UBND huyện đang lập dự án cải tạo, nâng cấp sân bóng đá Mụ Năm thành Khu Văn hóa - Thể thao ngoài trời, hạng mục thoát nước đã được UBND huyện đưa vào thực hiện trong dự án. Hiện nay dự án đang được triển khai thực hiện trong năm 2019 – 2020.

11. Cử tri thị trấn Khe Tre kiến nghị: Đoạn đường từ ngã tư chợ vào trường Tiểu học có nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến người đi bộ. Đề nghị huyện chỉ đạo Phòng chuyên môn kiểm tra xử lý.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND thị trấn Khe Tre phối hợp với các ban, ngành liên quan, tuyên truyền vận động nhân dân hai bên đường trả lại vỉa hè, tháo dỡ các vật kiến trúc xây dựng vi phạm, vệ sinh làm đẹp vỉa hè, thay thế các tấm đan bị hỏng, quy định vị trí đỗ xe, lắp đặt biển cấm dừng, cấm đỗ; thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng. Khảo sát,

đầu tư lát gạch vỉa hè từ ngã tư chợ Khe Tre đến Nhà máy cấp nước sạch vào năm 2020.

12. Cử tri thôn 7, xã Hương Hữu phản ánh: Vừa qua huyện đã đầu tư một số công trình đường bê tông đưa vào sử dụng trên địa bàn chất lượng công trình chưa được đảm bảo, nhanh xuống cấp. Vậy đề nghị các cấp, các ngành ở huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình để công trình được đảm bảo chất lượng hơn.

Trả lời: UBND huyện đã triệu tập các ngành liên quan, UBND xã Hương Hữu, chủ đầu tư và các doanh nghiệp thi công các tuyến đường thuộc dự án 135 ở xã Hương Hữu để kiểm tra những nội dung của cử tri phản ánh. Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý chất lượng công trình; phát huy trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và Ban giám sát cộng đồng để quản lý chất lượng công trình. Rà soát các công trình xuống cấp để duy tu, bảo trì, bảo dưỡng phục vụ đi lại của nhân dân.

13. Cử tri xã Hương Phú phản ánh: Tại chợ Khe Tre các công ra vào có lắp đặt thiết bị chặn xe vào chợ làm ảnh hưởng đến người đi bộ, đã có nhiều người vấp ngã, hơn nữa lắp đặt như vậy không thân thiện và thiếu mỹ quan, đề nghị tháo gỡ và có biện pháp khác quản lý không cho xe vào chợ phù hợp hơn; đối với 02 nhà giữ xe đề nghị phải có thể giữ xe để người dân yên tâm khi gửi xe.

Trả lời: Hiện nay tại các cổng vào chợ, Ban quản lý chợ Khe Tre lắp đặt thiết bị chặn xe vào trong khu vực chợ, nhằm hạn chế hộ tiểu thương, người dân đưa xe vào khu vực chợ. Tuy nhiên, việc này làm nhiều người vô ý bị vấp ngã, trước mắt Ban quản lý chợ Khe Tre tiến hành sơn màu các thanh chắn xe và có gắn bảng chú ý để người dân, hộ tiểu thương dễ phát hiện. Qua kiểm tra 02 điểm giữ xe tại chợ Khe Tre đều có in thẻ giữ xe và thực hiện đúng theo quy định. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý chợ chợ nhắc nhở các chủ giữ xe thường xuyên đeo thẻ, có thẻ số giữ xe và gắn thêm camera an ninh để nhân dân yên tâm gửi xe.

14. Cử tri xã Hương Sơn kiến nghị: Hiện nay khu vực thôn Bha Bhar đã được huyện quan tâm đầu tư vốn xây dựng kè chống sạt lở ven sông lòng hồ Tả Trạch giai đoạn 1, đề nghị huyện tiếp tục quan tâm có kế hoạch phân bổ vốn xây dựng kè sạt lở nối dài giai đoạn 2.

Trả lời: Vừa qua, UBND huyện đã đầu tư xây dựng công trình kè khắc phục sạt lở bờ sông Tả Trạch, đoạn qua thôn Bha Bhar, xã Hương Sơn từ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra của tỉnh. Về việc bố trí nguồn vốn xây dựng kè sạt lở nối dài giai đoạn 2 được thực hiện khi có nguồn vốn.

15. Cử tri xã Thượng Long kiến nghị: Đề nghị huyện tiếp tục bố trí thêm nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp và xây mới các phòng chức năng, nhằm đầu tư Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia trong năm 2019.

Trả lời: Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, UBND huyện đang triển khai đầu tư xây dựng trường mầm non Thượng Long với tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ đồng, dự kiến đến năm 2020 công trình hoàn thành cơ bản đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất để

xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Để tiếp tục nâng cấp sửa chữa các phòng chức năng đảm bảo trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, UBND huyện đã huy động từ nguồn hỗ trợ của Công ty Cổ phần đầu tư LBM là 500 triệu đồng và đang hoàn thành các thủ tục để tiến hành nâng cấp sửa chữa.

16. Cử tri xã Thượng Quảng kiến nghị: *Hiện nay xã đã có một điểm quy hoạch nghĩa trang nhân dân cho đồng bào kinh tế mới và đã đưa vào sử dụng nhưng chưa quy hoạch được nghĩa trang nhân dân cho đồng bào dân tộc thiểu số do thiếu nguồn kinh phí hỗ trợ, đền bù đất. Đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí để đền bù đất cho người dân.*

Trả lời: Đối với việc lựa chọn địa điểm để quy hoạch nghĩa trang cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc trách nhiệm của UBND xã, đề nghị UBND xã nghiên cứu họp dân để chọn địa điểm và bổ sung vào quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã. Huyện không hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, đề nghị UBND xã nên nghiên cứu phương án đất đổi đất.

17. Cử tri thôn Ta Rinh, xã Thượng Nhật phản ánh: *Khi mưa lũ về nước trên khu vực tái định cư mới chảy về khu ruộng Ta Rinh kèm theo đất đá vùi lấp ruộng nên người dân không làm ruộng được. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư kênh nhánh 1 từ nhà bà Trần Thị Đại đến đường 33 chiều dài 300m; nhánh 2 từ nhà ông Trần Văn Đang đến khe Cấn Đức để thoát nước.*

Trả lời: Đây là 02 tuyến kênh nhánh phục vụ tưới nước lúa của hồ Ta Rinh, hiện nay hai tuyến kênh này chưa được kiên cố nên khi mưa lũ nước ở khu tái định cư theo các mương thoát nước của đường giao thông chảy về, chảy theo tuyến kênh nên thoát nước không kịp dẫn đến tràn vào ruộng. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND xã Thượng Nhật hướng dẫn nhân dân thường xuyên nạo vét, khơi thông tuyến kênh để đảm bảo thoát nước khi có mưa lũ, hạn chế đất đá tràn vào ruộng và đề xuất đầu tư khi có nguồn kinh phí.

18. Cử tri thôn 2, xã Thượng Long kiến nghị: *Đề nghị tiếp tục sửa chữa, nâng cấp kênh mương La Đang tuyến dưới của ruộng thôn 2.*

Trả lời: Tuyến kênh mương La Đang có chiều dài 750m, do kinh phí đầu tư hạn chế nên đầu năm 2019, đã đầu tư sửa chữa 235m tuyến kênh nhánh và 170m tuyến kênh chính (200 triệu đồng kinh phí quản lý và bảo vệ đất trồng lúa), còn lại khoảng 300m tuyến kênh chính đang bị xuống cấp, hư hỏng. UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, khảo sát và đưa vào kế hoạch đề nghị sửa chữa nguồn vốn quản lý và bảo vệ đất trồng lúa năm 2020.

19. Cử tri xã Hương Phú kiến nghị: *Lòng hồ Tả Trạch đóng mở bất thường không thông báo trước cho người dân. Hiện nay, việc đền bù lòng hồ chỉ thực hiện mốc $\cos 45$, còn từ $\cos 45$ đến $\cos 53$ là vùng bán ngập. Vì vậy để tạo điều kiện cho nhân dân thuận lợi trong việc sản xuất, sinh hoạt cần phải thông báo lịch đóng, nước để nhân dân được biết.*

Trả lời: Đối với hồ Tả Trạch Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy trình vận hành tại Quyết định số 2482/QĐ-TTg ngày 30/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên khu vực sông Hương. UBND

huyện chỉ đạo các cơ quan, liên quan phối hợp UBND xã Hương Phú thông báo, phổ biến cho nhân dân được biết. Hiện nay, việc đền bù lòng hồ chỉ thực hiện mốc cos45, còn từ cos45 đến cos53 là vùng bán ngập.

20. Cử tri xã Thượng Long kiến nghị: Tiếp tục đề nghị huyện nâng cấp hệ thống điện 3 pha để phục vụ sản xuất và đề nghị ngành điện tiếp tục kéo mới điện cho nhóm hộ ở thôn 5 và thôn 6 hiện nay sử dụng điện không an toàn do đường dây dân tự kéo trên 1km.

Trả lời: Về việc nâng cấp điện 3 pha để phục vụ sản xuất: Do nhu sử dụng điện 3 pha ở địa bàn xã Thượng Long rất ít (1-2 hộ), trong khi việc đầu tư nâng cấp từ lưới điện 1 pha lên 3 pha tốn rất nhiều chi phí, nên xét về tiêu chí đầu tư việc nâng cấp lưới điện vào thời điểm này là vẫn chưa hợp lý do nguồn vốn còn hạn chế.

Về việc kiến nghị xây dựng mới đường dây cấp điện nhóm hộ tại thôn 5: Đã tiến hành khảo sát thực tế tại hiện trường và đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng của Điện lực trong năm 2020. Về việc kiến nghị xây dựng mới đường dây cấp nhóm hộ tại thôn 6: Đã tiến hành khảo sát thực tế tại hiện trường, thực tế số lượng hộ dân tại thôn 6 rất ít và ở thưa thớt, việc đầu tư xây dựng mới đường dây vào thời điểm này là vẫn chưa hợp lý do nguồn vốn hạn chế, trước mắt ưu tiên đầu tư kéo mới đường dây cấp điện cho các cụm dân cư ở tập trung.

21. Cử tri thôn 5,7 xã Hương Hữu kiến nghị: Đề nghị ngành điện kéo mới đường dây điện từ ngã 3 thôn 5 (nhà anh Yên) đi qua đường sản xuất của thôn 5,6 đến nhà anh Nhật; kéo nối thêm đường dây điện tại thôn 7 từ nhà ông Kin đến khu vực nhà chị Bóng để người dân có điện sử dụng.

Trả lời: Đầu năm 2019 Điện lực đã tiến hành khảo sát thực tế các khu vực trên địa bàn xã Hương Hữu và đã đưa hạng mục xây dựng mới đường dây điện từ ngã 3 thôn 5 (nhà anh Yên) vào kế hoạch đầu tư năm 2020 và thi công chậm nhất quý II năm 2020.

22. Cử tri xã Hương Hữu kiến nghị: Đề nghị ngành điện kiểm tra nâng cấp điện tại thôn 7 (nhóm 3,4,5). Khu vực này đã có điện nhưng vào buổi tối nhiều hộ gia đình bóng điện chập chờn không sáng được. Đề nghị huyện quan tâm làm việc với ngành điện kiểm tra xử lý.

Trả lời: Về việc kiểm tra nâng cấp điện tại thôn 7 (nhóm 3,4,5): Điện lực đã kiểm tra điện áp tại lưới điện khu vực trên và đã lập phương án đầu tư, kéo mới đường dây san tải đường dây hiện trạng, đã thực hiện vào ngày 19/9/2019.

23. Ông Nguyễn Việt Phê, xã Hương Hữu kiến nghị:

a) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn quân nhân tham gia nghĩa vụ lính quốc tế tại Lào, Campuchia chưa được công nhận Huân chương chiến công, Huân chương vẻ vang.

Trả lời: Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế tại Lao, Campuchia sau ngày 30/4/1975 đã

phục viên xuất ngũ, thôi việc; Thông tư số Liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 về hướng dẫn Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn nào quy định về việc công nhận những đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ Huân chương chiến công, Huân chương vẻ vang.

b) Theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định các quân nhân tham gia từ sau năm 1975 đến nay về chính sách cơ bản đã được thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên, hiện nay BHYT chưa thực hiện; Ông cho rằng vấn đề này về sau khi quân nhân qua đời Nhà nước có thanh toán tiền mai táng phí.

Trả lời: Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì đối tượng đã hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đương nhiên hưởng được hưởng chế độ BHYT và chế độ trợ cấp mai táng phí. Tuy nhiên, qua đối chiếu ông Phê đã được cấp thẻ BHYT thuộc diện người đồng bào dân tộc thiểu số với mệnh giá thẻ BHYT ngang bằng với đối tượng quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg; theo quy định mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT. Vì vậy, không cấp thêm thẻ BHYT cho ông Phê hiện tại là đúng theo quy định. Còn về sau khi quân nhân qua đời Nhà nước vẫn có thanh toán tiền mai táng phí theo quy định.

24. Cử tri xã Thượng Long Kiến nghị: Đề nghị huyện tiếp tục giao khoán đất và rừng tự nhiên còn lại chưa giao gần khu dân cư cho cộng đồng quản lý, để người dân có trách nhiệm hơn trong quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng.

Trả lời: Nguyên vọng của cử tri là muốn đề nghị UBND huyện giao diện tích rừng tự nhiên ở Tiểu khu 407, 408 hiện do Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông quản lý để giao cho người dân quản lý bảo vệ và hưởng lợi từ rừng. Tuy nhiên, diện tích rừng tự nhiên ở các tiểu khu này, UBND tỉnh đã có quyết định giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông quản lý bảo vệ, nên không thể thu hồi và giao lại cho người dân.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo yêu cầu Báo cáo số 10/BC-HĐND ngày 03/7/2019 của HĐND huyện, UBND huyện báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các ban ngành liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: LĐ và CV;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Phụng